

**CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO  
CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  
Năm học 2022-2023**

1. Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng

2. Đơn vị Đào tạo: Khoa Tài chính Kế toán

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<p><b>1. Đối tượng dự tuyển</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Công dân Việt Nam</li><li>- Công dân nước ngoài</li></ul> <p><b>2. Điều kiện dự tuyển</b></p> <p><b>2.1. Đối với thí sinh dự tuyển là người Việt Nam</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Về văn bằng:</b> Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng và ngành gần với chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường.</li><li>Trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác: đăng ký xét tuyển thì phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị, quản lý.</li><li>Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ GD&amp;ĐT ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.</li><li>• <b>Về ngoại ngữ:</b> Thí sinh dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ</li></ul>



STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
		<p>nước ngoài;</p> <p>Bằng tốt nghiệp trình độ đại học; thạc sĩ do Trường Đại học CNTP cấp trong khoảng thời gian không quá 2 năm;</p> <p>Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, có hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.</p> <p><b>2.2. Đối với thí sinh dự tuyển là người nước ngoài</b></p> <p>Các thí sinh dự tuyển là người nước ngoài phải thỏa mãn điều kiện theo quy định với thí sinh là người Việt Nam như trên.</p> <p>Các thí sinh dự tuyển là người nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình thạc sĩ bằng Tiếng Việt phải đạt trình độ Tiếng Việt từ bậc 4 trở lên theo khung năng lực tiếng việt theo quy định tại Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01/9/2015 của Bộ GD&amp;ĐT.</p> <p>Việc xác định chuyên ngành đối với thí sinh là người nước ngoài, sẽ đối chiếu các môn học có tên gọi giống hoặc tương đương để xác định chuyên ngành hoặc môn chuyên đổi.</p> <p><b>3. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển</b></p> <p>Áp dụng đối với thí sinh dự tuyển tất cả các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (đối với ngành gần, ngành khác thí sinh cần hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi xét tuyển).</p> <p><b>Điều kiện nhận hồ sơ:</b> thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp.</p> <p><b>Nguyên tắc xét tuyển:</b> lấy điểm trung bình tích</p>

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
		<p>lũy của đại học từ cao xuống đến khi hết chỉ tiêu (theo thang điểm 4). Trường xây dựng điểm chuẩn trúng tuyển cho từng ngành xét tuyển dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định và số lượng thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo tiêu chí phụ thí sinh có thâm niên công tác cao hơn sẽ trúng tuyển.</p>
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	<p><b>1. Mục tiêu chung</b></p> <p>Đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng theo hướng nghiên cứu, ứng dụng trong các lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng tư duy phân biện, có tính sáng tạo và định hướng dịch vụ, có kỹ năng và kiến thức để thực hiện các công việc chuyên môn cao trong lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng nhằm đạt được chất lượng và hiệu quả cao trong điều kiện phát triển kinh tế bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế.</p> <p><b>2. Mục tiêu cụ thể</b></p> <p>Học viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm:</p> <p><b>a. Kiến thức</b></p> <p>Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng để thực hiện các công việc quản trị tài chính, phán đoán và ra quyết định; quản trị danh mục đầu tư tài chính, thiết lập và thẩm định dự án đầu tư; biết phương pháp kiểm soát nội bộ, phân tích và định giá,...trong lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng.</p> <p><b>b. Kỹ năng</b></p>



STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
		<p>Có khả năng tư duy phản biện, có tính sáng tạo, có nhận thức,...để nghiên cứu và định hướng ngành nghề thuộc lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Đồng thời có kỹ năng làm việc nhóm, phân tích, nghiên cứu, quản lý,... để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Khả năng đưa ra những sáng kiến quan trọng; Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác. Khả năng đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Mặt khác, có khả năng quản lý và cải tiến các hoạt động chuyên môn về Tài chính – Ngân hàng.</p> <p><b>c. Mức độ tự chủ và trách nhiệm</b></p> <p>Có đạo đức, thái độ nghề nghiệp chuyên nghiệp, khả năng làm việc nhóm, khả năng tự học và nghiên cứu để phát triển nghề nghiệp bản thân. Tự chịu trách nhiệm trong công việc tài chính – ngân hàng ở những môi trường khác nhau.</p> <p><b>d. Ngoại ngữ:</b> Sử dụng thành thạo Anh văn tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);</p> <p><b>e. Tin học:</b> Đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>Nhà trường đã và đang mở trung tâm khởi nghiệp sáng tạo để học viên, sinh viên có cơ hội trao đổi, hợp tác, thực tập thực tế tại các doanh nghiệp.</p> <p>Từng bước xúc tiến trao đổi và tọa đàm giữa sinh viên, học viên với các nhà quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp,... thông qua ngày hội việc làm, chương trình liên kết giữa Nhà trường với các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.</p>

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
		Có chế độ thu hút học viên, sinh viên có thành tích và kết quả học tập xuất sắc cộng tác và làm việc tại trường.
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<a href="https://ktckt.hufi.edu.vn/tckt-chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-thac-si-nganh-tai-chinh-ngan-hang">https://ktckt.hufi.edu.vn/tckt-chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-thac-si-nganh-tai-chinh-ngan-hang</a>
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Có thể tiếp tục nâng cao trình độ làm cán bộ giảng dạy trong các trường đại học về đào tạo chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.
VI	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp	Có thể đảm nhiệm các vị trí trưởng phòng giao dịch, giám đốc chi nhánh hoặc giám đốc các tổ chức tín dụng, giám đốc tài chính ở các doanh nghiệp. Học viên tốt nghiệp chuyên ngành tài chính – ngân hàng có thể làm cán bộ quản lý ở các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại, cơ quan thuế và các tổ chức tài chính tín dụng khác.

THƯƠNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2022

**KT. HIỆU TRƯỞNG**  
**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



**Thái Doãn Thanh**

